

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 25/6, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Vũ Phúc - Riverside tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình; chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf Long Hưng tại xã Hồng Minh và xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC; đề án thành lập Bệnh viện Đa khoa hạng 3 trên cơ sở Phòng khám Đa khoa trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Dự án khu đô thị Vũ Phúc

- Riverside nằm ở phía Nam thành phố Thái Bình có vị trí thuận lợi về giao thông cả ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, nhất là khi tuyến đường vành đai phía Nam thành phố được hoàn thành xây dựng. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị cũng nằm trong chiến lược phát triển, xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I văn minh, hiện đại. Đây cũng là khu đô thị có kết nối thuận lợi đến các khu đô thị chức năng khác của thành phố và có vị trí cảnh quan đẹp, do đó khi quy hoạch khu đô thị này vừa phải tận dụng được lợi thế về vị trí cảnh quan vừa phải phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố, phát huy hết công năng về vị trí, tính kết nối và phù hợp với phân khu, cảnh quan khu vực lân cận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn mở rộng phạm vi nghiên cứu bao gồm cả khu vực bờ sông và khu vực dự kiến xây dựng cầu, tạo thuận lợi cho việc lập dự án xây dựng hạ tầng tổng thể cho cả khu vực. Để bảo đảm các tiêu chí đô thị, yếu tố đa dạng, an toàn, cảnh quan cây xanh thì trong từng khu chức năng phải quy định rõ tiêu chí về tỷ lệ, mật độ. Đơn vị tư vấn và thành phố Thái Bình nghiên cứu bảo đảm tỷ lệ và khoảng cách phù hợp giữa khu vực bờ sông, cảnh quan ven sông, khu vực

cộng cộng kết hợp với khu nhà ở cao tầng và thương mại gần với không gian sống tạo sự hài hòa về cảnh quan cho toàn khu. Để bảo đảm quy hoạch khu vực ven sông, UBND tỉnh xác định lại dự án kè bờ sông để giao nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 thuận lợi, nhất là khi tuyến đường vành đai công cộng, nhất là khu vực đồ án quy hoạch này có sự đồng ý của cư dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý khi lập đồ án quy hoạch, đơn vị tư vấn cần phân định rõ chức năng từng phân khu, rõ khu nhà ở và khu kinh doanh thương mại. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Vũ Phúc - Riverside tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Về chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf Long Hưng, vụ nghiên cứu bao gồm cả khu vực bờ sông và khu vực dự kiến xây dựng cầu, tạo thuận lợi cho việc lập dự án xây dựng hạ tầng tổng thể cho cả khu vực. Để bảo đảm các tiêu chí đô thị, yếu tố đa dạng, an toàn, cảnh quan cây xanh thì trong từng khu chức năng phải quy định rõ tiêu chí về tỷ lệ, mật độ. Đơn vị tư vấn và thành phố Thái Bình nghiên cứu bảo đảm tỷ lệ và khoảng cách phù hợp giữa khu vực bờ sông, cảnh quan ven sông, khu vực

thống nhất đồng ý để Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC được nghiên cứu đầu tư dự án này trên vị trí đã đề xuất.

Qua thảo luận, phân tích, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đồng ý để Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình lập đề án thành lập Bệnh viện Đa khoa hạng 3 trên cơ sở Phòng khám Đa khoa trực thuộc Trường; tuy nhiên, trong đề án yêu cầu làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng hoạt động của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tham gia các hoạt động dịch vụ khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nâng cấp Phòng khám trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng 3. Theo đó, nguồn kinh phí tự chủ của Trường do Trường bố trí; riêng ngân sách hỗ trợ của tỉnh sẽ được bố trí hàng năm phù hợp theo nhu cầu phát triển và khả năng của tỉnh, giao UBND tỉnh cân đối cho phù hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII; trong đó, hoạt động trọng tâm là khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Kế hoạch này thay thế các kế hoạch trước đây đã ban hành. Phương châm đặt ra là tổ chức các hoạt động trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa, bảo đảm chất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

chưa phát triển do mật độ lưu trú dân cư không cao. Vì vậy, khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KĐT mới phía Nam, xã Vũ Phúc được thực hiện sẽ đem lại lợi ích về xã hội, kinh tế, tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng

thời, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân trong khu vực.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KĐT

SƠ KẾT CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt dân chủ trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, phát huy dân chủ trong quá trình hình thành các bước quy trình nhân sự, thảo luận văn kiện và tổ chức bầu cử. Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân

dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tin ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, sau đại hội, đảng bộ các cấp cần rà soát,

kiện toàn ngay 2 ban chỉ đạo: công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương liên quan đến tin ngưỡng, tôn giáo và việc thực hiện QCDC ở cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp

giữa Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các huyện, thành phố hướng dẫn các nhà tu hành tỉnh ngoài đăng ký hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở tu thiện, xã hội của các tổ chức tôn giáo. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, bảo đảm an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vi phạm về đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo.

lượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc xây dựng nội dung, công tác tuyên truyền đến kế hoạch tổ chức thực hiện phải thể hiện được niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình khi được Trung ương chọn làm nơi đặt Tượng đài ý nghĩa này. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống yêu nước, cách mạng của người dân Thái Bình, kết quả xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trong nhiệm kỳ qua, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kết hợp tuyên truyền về các thành tựu, các điển hình tiên tiến biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về tình hình nợ đầu tư công ở các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) trong tình đến thời điểm hiện nay và đề xuất biện pháp giải quyết gắn với đề xuất phương án huy động vốn đầu tư để triển khai thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm (tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh; tuyến đường tỉnh 221A từ thị trấn Tiến Hải đi cồn Vành; tuyến đường từ thành phố đi cầu Nghìn; tuyến đường tỉnh 223 đi thị trấn Hưng Hà qua cầu Tịnh Xuyên).

NGUYỄN HINH

chỉ đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, bổ sung hệ thống giao thông kết nối, giao thông trục chính, giao thông nội khối, mở rộng diện tích vai hè. Bổ trợ hợp lý diện tích nhà ở liên kế, biệt thự, nhà ở xã hội. Giao Sở Xây dựng và UBND thành phố Thái Bình hoàn chỉnh quy hoạch, trên cơ sở đó báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

ỦNG HỘ TIỀN, HIỆN VẬT...

(*Tiếp theo trang 1*)

MTTQ từ tình tới cơ sở đã tích cực vận động nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ trên 14,4 tỷ đồng và ủng hộ bằng hiện vật quy ra tiền trên 11,7 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban MTTQ các cấp đã trích quỹ “Vi người nghèo” và phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thăm, tặng trên 24.800 suất quà tết trị giá trên 8 tỷ đồng, xây dựng 24 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng...

6 tháng cuối năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thuận lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phân biệt xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(*Tiếp theo trang 1*)

quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở; lựa chọn người có đức, có tài tới các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

* Các đại biểu cử tri huyện Hưng Hà kiến nghị một số vấn đề: Đẩy nhanh việc tái đàn lợn và hỗ trợ các trang trại, gia trại tập trung bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi; hệ thống lưới điện ở một số khu dân cư xuống cấp, có tình trạng cắt điện khiến cuộc sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nên cần bảo đảm cấp điện ổn định, nâng cấp hệ thống đường dây điện trong khu dân cư; tỉnh, huyện sớm bố trí kinh phí nạo vét tuyến sông Đò Kỳ; một số tuyến đường từ xã Văn Cẩm đến xã Duyên Hải, đường từ xã Duyên Hải đến xã Dân Chủ hiện đang xuống cấp cần sớm sửa chữa. Ngoài ra, các đại biểu cử tri kiến nghị chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công; một số vụ án trong thời gian qua cần sớm có kết quả và thông tin đến người dân, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND hai huyện đã giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời tiếp thu, chuyển các ngành, đơn vị, địa phương giải quyết và tổng hợp trình kỳ họp HĐND sắp tới.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ...

(*Tiếp theo trang 1*)


Tại buổi giám sát, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề về: giải pháp của ngành để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT năm 2020, công tác triển khai chương trình sách giáo khoa mới; tình hình dạy và học tiếng Anh, tin học; việc đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của các cơ sở giáo dục...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo Sở trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

THỨC ĐẨY GIẢI NGÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

phân bổ chi tiết nguồn vốn đến từng dự án, bảo đảm bám sát tiến độ, nhu cầu giải ngân của dự án, kịp thời nhập vào hệ thống Tabmis để có cơ sở giải ngân, lưu ý tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án được ưu tiên sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, các dự án sắp hoàn thành hoặc các dự án sắp hết thời hạn giải ngân, trường hợp không đủ khả năng giải ngân thì phải hủy để chuyển vốn cho dự án khác; tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch vốn của chủ dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chỉ đạo các chủ dự án khẩn trương hoàn chỉnh từ các khoản đã rút vốn về tài khoản đặc biệt quá 3 tháng báo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với các chủ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ để có khối lượng giải ngân; chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời.

	<p>Chung tay phòng, chống dịch Covid-19</p> <p>Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398</p>
<p>Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 25/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 9,5 triệu người nhiễm và gần 485.500 người tử vong do Covid-19.</p> <p>Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 25/6, cả nước có 329/352 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi, còn 23 bệnh nhân đang tiếp tục cách ly, điều trị. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 9.400 người. Đây là ngày thứ 70, Việt Nam không có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng nhanh ở một số quốc gia như: Mỹ, Brazil, Ấn Độ... Tại khu vực châu Á, dịch cũng đang diễn biến khó lường, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới với nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững thành quả chống dịch đạt được.</p> <p>Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6, trên địa bàn tỉnh có 4 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Tại các khu cách ly dành cho chuyển gia nước ngoài sang làm việc, 46 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tập trung hiện chỉ còn cách ly, theo dõi sức khỏe 14 trường hợp. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 18 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 25/6 lên 3.983 mẫu. 18 mẫu đều cho kết quả âm tính với Covid-19.</p>	
HOÀNG LANH	
<p>SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19</p>	
<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
NGUYỄN TÙNG <i>(thực hiện)</i>	

ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TÚY

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Nhân tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh về thực trạng cũng như công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: *Xin đồng chí cho biết thực trạng tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình?*

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh: Những năm qua, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy ở tỉnh ta diễn biến phức tạp. Số vụ phạm tội, lượng ma túy thu giữ gia tăng, năm sau cao hơn năm trước; đã phát hiện một số đường dây, vụ án tương đối lớn, có sự liên kết giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh. Tình trạng mua bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra ở nhiều nơi, một số tụ điểm phức tạp đã tập trung triệt xóa nhưng tái phạm tập trở lại. Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí, bom kim tiêm chống lại lực lượng chức năng. Số người nghiện có xu hướng tăng, trẻ hóa; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp dạng “dã” trong quán bar, nhà nghỉ xảy ra nhiều, rất đáng báo động.

Phóng viên: *Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự gia tăng tệ nạn và tội phạm ma túy, thưa đồng chí?*

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh: Hàng năm, số lao động trong độ tuổi thanh niên đi các tỉnh khác để tìm việc làm khá đông. Trong đó, một bộ phận đã không làm chủ bản thân, mắc nghiện ma túy về địa phương. Cùng với sự gia tăng người mắc nghiện từ bên ngoài thì một số thanh thiếu niên do thiếu sự quản lý của gia đình, xã hội nên đã bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ dẫn đến nghiện ma túy, trong đó có cả học sinh, sinh viên... Ma túy đã có mặt ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, thậm chí có cả trong cơ quan nhà nước, trường học. Tính đến tháng 5/2020, toàn tỉnh có 2.841 người nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý), tuy nhiên nếu thống kê cả người sử dụng trái phép chất ma túy thì con số cao hơn nhiều lần, đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng tội phạm và lây lan người nghiện mới.

Do buôn bán ma túy mang lại siêu lợi nhuận, cùng với địa bàn có đông người nghiện, cộng thêm giao thông thuận lợi nên tội phạm ma túy từ các tỉnh

phía Bắc và các tỉnh lân cận đã không từ bỏ thủ đoạn này để tẩu thân mình vào địa bàn tiêu thụ, do đó công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Phóng viên: *Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có những biện pháp gì để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này?*

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh: Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các huyện, thành phố tích cực phối hợp với các địa phương, ban, ngành tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong nhân dân. Phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng các mô hình dòng họ, họ giáo, tổ dân phố, xóm, thôn, xã không có ma túy. Công an tỉnh đã phối hợp với hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp tích cực đoàn viên, giúp đỡ, vận động các gia đình có con em mắc nghiện ma túy tự cai tại

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chê bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG